

Cam Bốt không xử vụ sát hại ông Chhut Vuthy, gia đình nhân quyền phẫn nộ

Tác Giả: Tráng Thành

Thứ Bảy, 06 Tháng 10 Năm 2012 15:35

Ngäi gia t chät ông Chhut Wuthy đã tät sát sau khi hành đäng.



Ông Chhut Vuthy, nguyên chủ tịch nhóm bảo vệ môi trường Cam Bốt - Natural Resource Conservation Group.

Địa chỉ: Cambodian Center for Human Rights

Ngày 04/10/2012, täp pháp Cam Bốt đã ra quyät đänh khép läi hồ sä vụ án Chhut Vuthy.

Cam Bốt không xả vấn đề sát hại ông Chhut Vuthy, gia đình nhân quyền vẫn phải đi

Tác Giả: Trßng Thành

Thứ Bảy, 06 Tháng 10 Năm 2012 15:35

Vào tháng Tß năm nay, nhà báo và môi trường ngßi tißng vßi các hoạt động chống nßn phá rừng Chhut Vuthy, đã bị sát hại tại một vùng rừng hßo lánh thußc tỉnh Koh Kong, tây nam Cam Bốt. Dißn biến của thảm họa này cái chết của ông Chhut Vuthy vẫn còn chưa sáng tỏ.

Theo các nhà hoạt động nhân quyền, chính quyền Cam Bốt muốn nhấn chìm vụ việc này.

Tß Cam Bốt, nhà báo Christophe Champin của RFI cho biết các thảm vụ việc :

« Trßc tòa án tỉnh Koh Kong, tây nam Cam Bốt, viên công tố đã khßng đßnh rßng, vụ án nhà hoạt động môi trường Chhut Vuthy bị sát hại không còn lý do để tiếp tục, vì thẩm phán hß sát ông đã bị một nhân viên an ninh giết chết ngay sau đó.

Tuy nhiên, ông Ou Virak, thủßc Trung tâm Nhân quyền Cam Bốt bác bỏ điều này. Nhà hoạt động nhân quyền kß trên cho rằng, đßng sau vụ án này có những điều khuất tßt : có một ai đó đã ra lệnh bắt Chhut Vuthy.

Theo ông, công khai làm sáng tỏ việc có phải thẩm phán này đã ra lệnh hß sát nhà hoạt động môi trường. Thêm vào đó, liên quan đến khu vực dißn ra vụ sát hại ông Chhut Vuthy, có nhiều dấu hiệu cho thấy có các hoạt động bất hợp pháp, như vậy công khai có một điều tra về các hoạt động này. Nhưng, chúng tôi cho rằng chính quyền đã không làm những việc công khai làm đß làm sáng tỏ vụ giết người trên đây. Chính quyền đã cố tình chôn vùi vụ án ngay trước khi nó bắt đầu. »

Thân nhân ông Chhut Vuthy và các nhà hoạt động nhân quyền càng nghi ngờ nhiều hơn, khi mà vào tháng 4/2012 vừa qua, chính quyền đã đưa ra nhiều cách mô tả khác nhau về tình huống diễn ra cái chết của nhà hoạt động môi trường, trong đó có những mô tả rất khó tin.

Một trong các mô tả đó là người giết chết ông Chhut Wuthy đã bị sát sau khi hành động.

Tßi Cam Bốt, các tổ chức phi chính phủ thường xuyên lên án những mối quan hệ nhập nhßp nhßng và

Cam Bốt không xấp xỉ sát hời ông Chhut Vuthy, gười nhân quyền phn đđi

Tác Giả: Trng Thành

Thứ Bảy, 06 Tháng 10 Năm 2012 15:35

mám giá chính quyền và nhng k phá rng.

Quy t đnh k trên cã t pháp Cam Bốt khi n ng i ta thêm bi quan v trí n vng cã m t v án t ng t, v nhà báo Cam Bốt Hong Serei Houdon b gít h i vào đ u tháng 9/2012 t i t nh Ratanakirit, sát biên gi i v i Vi t Nam.

Nhà báo k trên cũng là ng i t cáo n n phá rng t i Cam Bốt, v i s đ ng lã cã quân đđi và chính quyền.

Th phm sát h i nhà báo b o v môi tr ng Hong Serei Houdon cũng là m t quân nhân.